

ดีเกราะเคาะไม้

กฎหมายปฏิรูปการศึกษา

ช่วงนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาหลายฉบับเริ่มทยอยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนไปถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งก็ต้องรอดูกันว่า จะมีกฎหมายฉบับไหนบ้างที่จะผ่านในรัฐบาลนี้ คนอุดมศึกษาคิดเห็นอย่างไร

เริ่มกันที่ **ณัฐฉัตร สววิชโช “นัท”** นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เชียงใหม่ บอกว่า ทุกประเทศเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญ และรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลก็พยายามที่จะปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปการศึกษาจะต้องเน้นตอบโจทย์ที่ตัวเด็กไทยว่าเด็กจะได้อะไร

จากการปฏิรูปการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องไม่ตกงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นอยากให้รัฐบาลเร่งพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาให้ออกมาโดยเร็ว เพราะถ้าออกมาเร็วก็อาจจะทำให้ปฏิรูปการศึกษาได้เร็วขึ้น และหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยได้อย่างทั่วถึงด้วย

“แจน” **วิภากร นามไรสง** นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(มจช.) บอกว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทำให้ทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการทำงาน รวมทั้งยังขัดเกลาให้คนมีจิตสำนึก มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ฝ่ายรัฐบาลช่วยเร่งผลักดันร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ออกมาโดยเร็ว เพื่อจะได้บังคับใช้ ถ้าใช้แล้วเห็นว่าไม่ดีก็จะได้ปรับแก้ไขให้ดีขึ้น ที่สำคัญอยากให้ระบบการศึกษาเน้นไปที่ผู้เรียนให้มาก และจะต้องมีระบบการวัดและประเมินผลที่ดี มีคุณภาพสามารถที่จะวัดได้ว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถอะไร เพื่อจะได้ส่งเสริมได้ถูกทาง

ณปภัช เสนอฤทธิ์ “เฟิร์ส” นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน บอกว่า ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กำหนดไว้ชัดเจนว่า รัฐบาลจะต้องให้ประชาชน

ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แสดงว่าการศึกษามีความสำคัญ และที่ผ่านมามีทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา แต่ก่อนที่จะมีกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกมาก็ต้องมี

การพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบตามมาภายหลัง และกฎหมายเรื่องไหนที่ยังไม่จำเป็นอาจจะรอไปก่อนได้ ขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจ และปากท้องของชาวบ้านสำคัญ รัฐบาลอาจจะต้องเร่งพิจารณากฎหมายเรื่องนี้ก่อน อย่างไรก็ตามแม้ว่าร่างกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาบางฉบับอาจจะไม่สามารถพิจารณาได้ทันรัฐบาลนี้ แต่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญ รัฐบาลต่อไปที่เข้ามาคงจะมีการสานต่อ.

